

ชื่อเรื่อง	: ประวัติศาสตร์การขยายคริสต์จักรสู่ชนเผ่าลีซู ภาคเหนือ ในประเทศไทย ระหว่างปี ค.ศ.1950-2015
ผู้จัดทำ	: นายวิชัย ลกุลปฐมชัย
หลักสูตร	: ประกาศนียบัตรคริสต์ศาสนศาสตร์ สาขาคริสต์ศาสน ศาสตร์ (แผน ข) วิทยาลัยพระคริสต์ธรรมแมคกิลวารี มหาวิทยาลัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่
อาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ	: ศจ. ดร. ชิน ชิง ย่อม
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม	: ศจ. มานิตย์ มณีวงศ์
วันที่อนุมัติผลงาน	: พฤษภาคม 2558
จำนวน	: 66 หน้า

#### บทคัดย่อ

พันธกิจนิพนธ์ เรื่อง "ประวัติศาสตร์การขยายคริสต์จักรสู่ชนเผ่าลีซู ภาคเหนือในประเทศไทย ระหว่างปี ค.ศ.1950-2015" นี้ เป็นการเขียน และรวบรวมประวัติศาสตร์ด้านการประกาศ การขยายคริสต์จักรในชนเผ่าลีซู โดยเฉพาะผู้เขียนมีวัตถุประสงค์ให้การเขียน และรวบรวมพันธกิจนิพนธ์ฉบับนี้ เป็นสมบัติที่ล้ำค่าต่อคริสตจักร หน่วยงาน องค์กร เยาวชนรุ่นหลังต่อไป เนื่องจากจุดเริ่มต้นของการขยายคริสต์จักรในชนเผ่าลีซู นั้น เริ่มต้นโดยมิชชันนารี O.M.F. และจุดเริ่มต้นโยงโยมาจากมณฑลยูนนาน ประเทศจีนเลียบบมาทางประเทศเมียนมาร์ และเข้ามาทางประเทศไทยตอนเหนือ ซึ่งรายละเอียดทั้งหมดจะสรุปในพันธกิจนิพนธ์ฉบับนี้โดยสังเขป ดังนี้

บทที่ 1 เป็นการกล่าวถึงความสำคัญ ความเป็นมา วัตถุประสงค์หลักของการเลือกศึกษา และเขียนพันธกิจนิพนธ์ฉบับนี้ ขอบเขตของการศึกษา วิธีการศึกษาค้นคว้า ตลอดจนผู้เขียนอยากจะทราบข้อมูลจากผู้ริเริ่มการทำพันธกิจกับชนเผ่าลีซู โดยเฉพาะคณะมิชชันนารี O.M.F. (Orersea Missionary Fellowship) ที่เป็นองค์กรที่บุกเบิกในการประกาศฯ และขยายคริสต์จักรชนเผ่าลีซู (ทั่วโลก) ก็ว่าได้ ตลอดจนอยากจะทราบประวัติศาสตร์การเผยแพร่ การประกาศที่ผู้นำยุคแรกได้ใช้ หรือนำมาต่อ ยอดกับสถานการณ์ปัจจุบันได้ และเกิดการขยายคริสต์จักรมากขึ้นตามน้ำพระทัยของพระเยซูคริสต์เจ้า และความเจตนารมณ์ของผู้บุกเบิก

บทที่ 2 กล่าวถึงเบื้องหลังประวัติส่วนตัวของบรรพบุรุษแห่งความเชื่อในท่ามกลางที่พี่น้องชนเผ่าลีซู Dr. Jame O. Fraser และองค์กรมิชชันนารีที่ร่วมกันรับใช้ในยุคแรกที่บุกเบิกด้วยกัน ตลอดจนเส้นทางของการขยายคริสตจักรตั้งแต่ประเทศจีน พม่า และมาถึงประเทศไทยตอนเหนือ ตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงปัจจุบันอย่างละเอียด กล่าวถึงการประกาศและการทำพันธกิจที่ประเทศจีน พม่า และก่อนจะมาถึงตอนเหนือของประเทศไทย

บทที่ 3 กล่าวถึงพันธกิจต่างๆ ที่มีมิชชันนารี O.M.F. และ C.I.M. ร่วมกันรับใช้จนเกิดผลพันธกิจด้านการประติฐ์ตัวอักษรเป็นภาษาลีซู (LI-SU) การแปลพระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาใหม่ และแปลทั้งหมด 66 เล่ม การฉลองความสำเร็จอย่างต่อเนื่องด้านการขยายคริสตจักรในประเทศจีน เมียนมาร์ และไทย ส่วนใหญ่จะเป็นด้านการแปลพระคัมภีร์ที่ต้องใช้เวลาหลายสิบปี รู้เบื้องหลังก่อนปี ค.ศ. 1950

บทที่ 4 เป็นการกล่าวถึงนิยามศัพท์ ประเพณี วัฒนธรรมลีซู (LI-SU) "ลีซู" เป็นชนกลุ่มน้อยที่รักธรรมชาติ สันโดษ พุดถึงการวิจัยบุคลิกอุปนิสัยชนเผ่าลีซู การศึกษาวัฒนธรรมในอดีต ปัจจุบัน และทิศทางในอนาคต กล่าวถึงการชอบ ไม่ชอบ การแต่งกาย วิถีชีวิต ความแตกต่างระหว่างชนเผ่าลีซูด้วยกัน คืออะไร เช่น ลีซูจากประเทศจีน ลีซูจากประเทศเมียนมาร์ ลีซูจากประเทศไทย ความเชื่อที่แตกต่างเป็นอย่างไ จะกล่าวถึงในบทนี้

บทที่ 5 กล่าวถึงประโยชน์ที่ได้จากการศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ สังเคราะห์ วิธีการดำเนินการทำพันธกิจนิพนธ์ รู้จักหน่วยงานองค์กรที่ทำงานโดยตรงกับชนเผ่าลีซู ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1950-2015 การขยายคริสตจักรลีซูในปัจจุบัน และสถาบันพระคริสต์ธรรมในปัจจุบัน การแปลพระคัมภีร์ การบุกเบิกคริสตจักรลีซูในเขตภาคเหนือ ตลอดจนความเคลื่อนไหวทั้งหมดของคริสตจักรลีซู (LI-SU) ตั้งแต่เริ่มต้นมาจนถึงปัจจุบันและอนาคต